



ประกาศ

สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home)
อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

เนื่องจากมีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ชนิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์โอไมครอน (Omicron) ในประเทศไทย ประกอบกับนายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่ ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมในสถานที่ราชการและหน่วยงานของรัฐภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น นั้น

เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) สามารถปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสอดคล้องกับบัญชาของนายกรัฐมนตรีด้วยความปลอดภัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ผู้อำนวยการจึงเห็นชอบให้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่บ้าน (work from Home) ดังต่อไปนี้

๑. ให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานตามปกติ ณ สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) โดยปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (work from Home) ตามรายชื่อแนบท้าย

๒. ให้ผู้อำนวยการสำนักกำหนดงานที่สามารถมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่บ้านกับงานที่ต้องปฏิบัติภายในหน่วยงาน และกำหนดผู้ปฏิบัติงานที่จะมาปฏิบัติงานภายในหน่วยงานในแต่ละวันให้เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานของส่วนงานนั้น ๆ โดยคำนึงถึงการลดความแออัดภายในสถานที่ทำงานของหน่วยงานโดยให้การดำเนินงานของส่วนงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

๓. ให้ผู้อำนวยการสำนักวางแผนงานที่จะมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่บ้าน โดยอาจกำหนดเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์และมีหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลของงานอย่างต่อเนื่อง โดยการปฏิบัติงานที่บ้านต้องมีผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานเท่ากับการปฏิบัติงานภายในส่วนงาน

๔. ให้ผู้อำนวยการสำนักพิจารณา กำหนดเวลาปฏิบัติงานของผู้ที่มาปฏิบัติงานภายในส่วนงาน ให้เข้าปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. หรือเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. โดยกำหนดเวลาพักกลางวัน ๑ ชั่วโมงและกำหนดการผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาปฏิบัติงานภายในส่วนงานตามความเหมาะสมของภาระงานที่ต้องปฏิบัติ

๕. ในช่วงเวลาระหว่างที่สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประกาศให้ปฏิบัติงานที่บ้าน ผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องลงเวลาเข้า - ออกการทำงาน และให้รายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาทุกวัน

/๖. ห้ามผู้ปฏิบัติงาน...

๖. ห้ามผู้ปฏิบัติงานที่บ้านออกนอกพื้นที่ปฏิบัติงานในวันปฏิบัติงาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หากฝ่าฝืนจะถือว่าเป็นการขาดงาน

๗. ในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน ผู้ปฏิบัติงานที่บ้านต้องสามารถเข้าปฏิบัติงานภายในส่วนงานได้ทันที ขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ หรือนำไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง เพื่อลดความแออัดและการติดต่อสัมผัสระหว่างบุคคล

๘. ให้สำนักรายงานจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้านเป็นรายสัปดาห์ไปยังสำนักอำนวยการเพื่อรายงานต่อผู้อำนวยการต่อไป

๙. ขอให้บุคลากรสำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หลีกเลี่ยงการเดินทางไปจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่เสี่ยงตามข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงเวลาที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีมีการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง ยกเว้นเหตุราชการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ (COVID-๑๙) ของจังหวัดนั้น โดยเฉพาะการกักกันในสถานที่ตามระยะเวลาซึ่งเจ้าพนักงานโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขกำหนดในกรณีที่มีความเสี่ยงเป็นผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าว ให้บุคลากรแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พลอากาศเอก



(เสนาะ พรรณพิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว